

## สอศ.ปิดสาขาไม่มีเด็กเรียนหรือหลักสูตรล่าสมัย ห้ามเปิดสาขาแข่งกันเอง

นำเสนอเมื่อ : 4 ม.ค. 2564

เลขาธิการกศ. เผย เตรียมรื้อหลักสูตรล่าสมัย ปิดสาขาวิชาที่ไม่มีเด็กเรียน  
มอบประธานอศจ.ปรับบทบาทวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดสร้างความโดดเด่น ห้ามเปิดสาขาแข่งกันเอง ขณะที่  
"ณัฏฐพล" เสนอรายชื่อบอร์ดกศ.เขาครม.แล้ว

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กศ.) เปิดเผยว่า  
ในปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้นจะเป็นปีที่เน้นคุณภาพการศึกษา  
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศ หรือ Excellent Center  
รวมไปถึงการรื้อหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ล้าสมัยและไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  
ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศให้รับทราบถึงการรื้อหลักสูตร  
ล่าสมัยแล้ว โดยการรื้อหลักสูตรดังกล่าวจะมอบหมายให้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)  
ไปหารือร่วมกันในจังหวัดของตัวเองว่าแต่ละวิทยาลัยในจังหวัดนั้นๆมีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ  
บาง เช่น วิทยาลัยเทคนิคมีความถนัดวิชาช่างอุตสาหกรรม ก็ให้จัดการเรียนการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ  
หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษามีความถนัดด้านคหกรรมก็ให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะวิชาคหกรรม เป็นต้น  
โดยวิทยาลัยจะต้องไม่มีการเปิดสาขาวิชาที่ซ้ำซ้อนและแข่งขันกันเองในจังหวัด

เลขาธิการกศ.กล่าวต่อไปว่า  
ทั้งนี้การรื้อหลักสูตรที่ล่าสมัยของอาชีวศึกษาผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ  
เพราะขณะนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสาขาวิชาใดที่ไม่มีผู้เรียนก็อาจจำเป็นต้องปิดสาขาวิชานั้น  
เพราะต่อจากนี้ไปสอศ.จะสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย  
โดยจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการเท่านั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงรายหัวผู้เรียน  
นอกจากนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่การทำงานด้านอาชีวศึกษา โดยขณะนี้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  
รมว.ศึกษาธิการ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กศ.) ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว  
ซึ่งเมื่อใดบอร์ดกศ.ชุดใหม่จะนำไปสู่กระบวนการการสรรหากรรมการสถาบันอาชีวศึกษาที่หมดวาระลงไปนาน  
แล้ว รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564](#)